



VIỆT NAM CỘNG HÒA CHÍNH PHỦ PHÁP ĐỊNH

THÔNG TƯ

Về thể thức điều hành của Chính Phủ Pháp Định

Việc điều hành một chính phủ tùy thuộc thể chế chính trị và hoàn cảnh đặc biệt của quốc gia.

Chúng ta đang ở trong một tình trạng đặc biệt của một chính phủ lưu vong đối đầu với đảng Cộng sản cầm quyền trong nước từ 45 năm nay ở Miền Nam Việt Nam và 75 năm nay ở Miền Bắc.

Mọi người dân không đồng ý với CS đều bị xem như « thế lực thù địch » và nghị quyết 36 của chúng nhằm đánh phá cộng đồng Việt nam ở hải ngoại bằng mọi cách như chúng ta đã biết.

CPPĐVNCH đương nhiên là mục tiêu số 1 của đảng cộng sản.

Vừa là một chính phủ lưu vong phương tiện hạn hẹp như các chính phủ lưu vong thời đệ nhị thế chiến 1940-1945, vừa là đối thủ của một đảng CS đầy kinh nghiệm đánh phá đối lập, vừa công khai chống đối mãnh liệt Trung Cộng, chúng ta phải đề cao cảnh giác tối đa để tự bảo vệ và bảo vệ tuyệt đối các hoạt động không công khai của chúng ta trong CPPĐ.

Sự phổ biến nội bộ địa chỉ e mail cần phải giữ kín riêng cho mỗi bạn trong chính phủ.

Mỗi bạn của mỗi Bộ hay cạnh thủ tướng chính phủ chỉ phải công tác trong phần vụ của Bộ mình đảm trách, không cần phải liên lạc nhiều với các Bộ khác. Ngay thời VNCH và bây giờ ở các quốc gia, mỗi Bộ chỉ lo chu toàn phần vụ của Bộ. Chỉ khi cần thiết thì thủ tướng lập tạm thời một cơ cấu Liên-bộ.

Ngoài ra, nếu bạn nào cần hỏi ý kiến tôi thì cứ việc liên lạc trực tiếp với tôi qua e mail hay điện thoại của tôi ở Pháp (01 .3422.1861) trong giờ làm việc tôi sẵn sàng trả lời như tôi đã đàm đạo với vài bạn.

Về việc thỉnh thoảng hội họp qua viễn thông, téléconférence, giữa các bạn để thân quen nhau, củng cố tình liên đới chính phủ là tốt. Hội

Đồng Bộ trưởng sẽ họp khi tôi thấy là cần thiết. Tôi cũng muốn chúng ta gặp mặt nhau mỗi năm một lần cùng với các bạn Phụ tá như cuộc họp ngày 5 tháng 5, 2019 tại Paris và viếng thăm Trung tâm hội nghị quốc tế, nơi Hội Nghị Paris hội họp.

Mỗi Bộ đã biết mình phải làm gì như tôi đã hoạch định trong các thông tư, không những trong hiện tại và nghiên cứu các chính sách quốc gia cho tương lai như tôi thường nhắc CPPĐ còn là một Shadow cabinet như ở Anh quốc.

Tóm lại, CPPĐ không phải là một chính phủ bình thường, phải hoạt động kín đáo, đề cao cảnh giác tối đa ngoài phần công khai.

Trong một Thông Tư kế tiếp, tôi sẽ khẳng định lập trường tranh đấu thích hợp với tình thế đang biến chuyển mạnh trên thế giới, đặc biệt ở Đông Nam Á liên quan đến Việt Nam.

Các bạn trong Chính phủ, các bạn Phụ tá Thủ Tướng và Phụ tá các Tổng, Bộ trưởng sẽ chấp hành nghiêm chỉnh lập trường tranh đấu, nhất định chúng ta sẽ vượt qua mọi chướng ngại vật, tiến tới thành công. Cùng đồng bào cả nước chúng ta sẽ chấm dứt chế độ cộng sản hiện hành và xây dựng một nước Việt Nam mới dân chủ, tự do, hùng cường, liên kết với các quốc gia bạn trong Vùng Đông Á – Thái Bình Dương để bảo vệ an ninh và hòa bình toàn vùng.

Chính trong khung cảnh mới này, vấn đề sống còn của dân tộc là đại nạn Hán hóa sẽ không còn nữa và các hải đảo của chúng ta sẽ được trả lại cho quốc gia Việt Nam dân chủ, tự do.

Hải ngoại, ngày 21 tháng 9, 2020

Thủ Tướng Chính Phủ



Lê Trọng Quát

Lê Trọng Quát

